

**TRƯỜNG MẦM NON TAM HƯNG A, HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI**  
**TỔ CHỨC CHO HỌC SINH KHỐI 3,4,5 TUỔI ĐI TRẢI NGHIỆM**  
**TẠI TRANG TRẠI GIÁO DỤC HẢI ĐĂNG**  
**NĂM HỌC 2024 - 2025**

Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-MNTHA ngày 03/9/2024 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025; Kế hoạch số 44/KH-MNTHA ngày 03/02/2025 về Kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo khối 3+4 và 5 tuổi đi trải nghiệm khu vui chơi giáo dục Hải Đăng tại Trang trại giáo dục Hải Đăng năm học 2024 - 2025;

Nhằm giúp cho các con được trải nghiệm, hiểu sâu, tham gia các hoạt động trải nghiệm, được tham gia những chuyến du hành quay về quá khứ vô cùng phong phú và huyền thoại, được đến với chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc diễn tập hào vượt lũy, du kích cách mạng. Được luyện tập cơ bắp cường tráng, thân thể dẻo dai của một chú bộ đội Cụ Hồ. Được tìm hiểu về Bạch Đằng Giang với 03 trận chiến lẫy lừng trong lịch sử, chào đón các bạn đến tham quan, du thuyền và học về phương pháp phòng chống đuối nước, đồng thời còn giúp cho các bé hiểu biết thêm những kiến thức về các hoạt động, được thoải sức vui chơi, hoà mình với thiên nhiên, tận hưởng, khám phá những điều lý thú của thế giới tự nhiên. Ngoài ra còn tạo điều kiện cho các cháu được trải nghiệm và có thêm thời gian được giao lưu cùng nhau giữa các bạn ở các lớp trong trường và các bạn, các anh chị của các trường MN, Tiểu học trên địa bàn huyện và Thành phố.

Được sự cho phép của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Thanh Oai, UBND xã Tam Hưng và sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của Hội phụ huynh trường MN Tam Hưng A, ngày 11/3/2025 trường mầm non Tam Hưng A đã thực hiện liên kết với Công ty Du Lịch Quang Huy Travel tổ chức cho các cháu khối mẫu giáo 3+4 và 5 tuổi được đi tham quan, trải nghiệm khu vui chơi giáo dục Vạn An tại nông trại giáo dục Hải Đăng năm học 2024 - 2025.

- **Thời gian:** 01 ngày (Từ 7h30 đến 17h00 ngày 11/3/2025 - thứ 3).

- **Địa điểm tham quan:** Tại khu vui chơi giáo dục Hải Đăng nằm tại Đê Hữu Hồng, xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.



Với hoạt động trải nghiệm tham quan dã ngoại, có ý nghĩa rất lớn đối với trẻ mầm non, vì các con rất thích hoạt động và thích khám phá những gì mới mẻ, hấp dẫn đối với trẻ, trẻ rất thích được tiếp xúc, tìm hiểu những điều kỳ diệu trong thiên nhiên và cuộc sống xung quanh trẻ, được thoải sức vui chơi, hoà mình với thiên

nhiên, tận hưởng và khám phá những điều lý thú của thế giới tự nhiên quanh mình, được diễn tập trò hào vượt lũy, du kích cách mạng để làm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhằm luyện tập cơ bắp cường tráng, thân thể dẻo dai của một chú bộ đội Cụ Hồ. Được được nhập vào vai các chú bộ đội Cụ Hồ tập trận, để có đầy đủ kỹ năng sẵn sàng chiến đấu, được tìm hiểu về vị trí địa lý và đặc trưng của 63 tỉnh thành Việt Nam, được tìm hiểu về nền nông nghiệp 4.0 hiện nay (thủy canh, nuôi cấy mô,..), được tham gia những cuộc thi náo nhiệt cùng hội làng Phù Đổng (kéo co, nhảy bao bố, cà kheo,..). Được tự mình khắc lên làng tranh dân gian Đông Hồ với nghệ thuật in tranh triện gỗ và tham quan, tìm hiểu làng Gốm Bát Tràng và tự tạo nên những sản phẩm thân quen từ những viên đất sét trắng...



Thông qua đó trẻ có thể học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, tiếp thu, tích lũy được những kinh nghiệm cho bản thân và hoàn thiện các kỹ năng trong cuộc sống. Với các hoạt động trải nghiệm tại khu vui chơi giáo dục Hải Đăng, các con đã rất thích thú khi được tìm hiểu về trí sáng tạo, phát minh vũ khí chiến đấu chống giặc của người Việt xưa và hành trình nỗ lực, được hóa thân thành những chiến sĩ bộ đội, vượt qua bao gian nan thử thách, để là người đầu tiên cắm cờ lên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 toàn thắng, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, được cùng nhau in tranh dân gian Đông Hồ, tìm hiểu về bố cục trong hội hoạ được áp dụng trong Tranh Đông Hồ...







Tại đây các con không chỉ được vui chơi, mà còn được học, được trải nghiệm rất nhiều kỹ năng sống, kỹ năng tự lập, được thực hành kỹ năng thoát hiểm khi có cháy nổ...







Ngoài ra trẻ còn được hoà mình trong Lễ hội âm thanh đầy sôi động, nơi các bạn nhỏ cùng thử sức bản thân với các trò chơi, thử thách trên sân khấu cùng MC

thổi bùng ngọn lửa tự hào dân tộc, đốt cháy năng lượng trong chương trình sân khấu với chủ đề **“Biểu diễn thời trang lịch sử”**...



Bên cạnh đó, trẻ còn được các anh, chị hướng dẫn viên trẻ, năng động, nhiệt tình, chu đáo trong việc quản lý và hướng dẫn trẻ tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Trẻ mạnh dạn trả lời câu hỏi của các anh chị hướng dẫn. Điều quan trọng nhất là qua các hoạt động giúp trẻ biết giúp đỡ nhau, cùng nhau chia sẻ, biết yêu thương, đoàn kết gắn bó với nhau, biết phối hợp hài hòa với nhau khi tham gia một số trò chơi. Điều đó được thể hiện trên khuôn mặt hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ của trẻ khi được hòa vào thiên nhiên. Điều ý nghĩa nhất mà nhà trường muốn mang lại cho trẻ là những kỉ niệm tuổi thơ tuyệt đẹp sẽ theo trẻ suốt cuộc đời.











Cuối buổi chơi hầu hết các con đều không muốn về nhà, vẫn muốn ở lại chơi. Khi về trường các con vẫn rất hào hứng kể lại cho bạn nghe về các trò chơi mà mình được trải nghiệm. Về nhà trẻ hồ hởi kể cho cha mẹ, ông bà về chuyến đi của mình. Phụ huynh đều rất phấn khởi vì thấy con em mình rất vui vẻ sau chuyến đi trải nghiệm về được an toàn, vui vẻ, đây cũng chính là mục tiêu giáo dục mà nhà trường cần phấn đấu, đó chính là sự tin tưởng của phụ huynh đối với nhà trường.

